

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT**

**ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  
NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH  
MÃ NGÀNH: 8220201**

*Lâm Đông, tháng 10 năm 2021*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 927/Ttr - ĐHDL

Lâm Đồng, ngày 4 tháng 10 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ

**Ngành: Ngôn ngữ Anh**

**Mã ngành: 8220201**

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

### 1. Sự cần thiết về việc mở ngành

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, nhu cầu học tập để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn ngày càng tăng, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực một cách thiết thực. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hội thảo về đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tây Nguyên - một địa bàn chiến lược về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế... của quốc gia, nguồn nhân lực về tiếng Anh có trình độ cao để hội nhập sâu rộng và tiếp cận thông tin, tri thức thế giới không nhiều, thực tế nguồn nhân lực này phần lớn tập trung ở những vùng có điều kiện thuận lợi của đất nước. Do đó, việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao thuộc chuyên ngành này tại trường Đại học Đà Lạt là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội khu vực nói riêng, đất nước nói chung trong tình hình mới.

### 2. Giới thiệu về trường Đại học Đà Lạt và khoa Ngoại ngữ

2.1. Giới thiệu về trường Đại học Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên – một địa bàn chiến lược quan trọng của quốc gia, được thành lập theo quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ sở tiền thân của Trường là Viện Đại học Đà Lạt được thành lập vào năm 1957. Trong suốt 45 năm qua, kể từ khi được tổ chức lại, Trường đã liên tục đổi mới, phát triển và đã đào tạo hàng chục ngàn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước nói chung và các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ nói riêng.

Hiện tại, Trường đào tạo đa ngành, bao gồm các khối ngành khoa học tự nhiên – công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, với 3 bậc đào tạo: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Về đào tạo trình độ cử nhân, kỹ sư, hiện Trường đang đào tạo 42 ngành hệ chính quy dài hạn. Tính từ năm 1981 đến nay, Trường đã có hơn 50.000 cử nhân và kỹ sư tốt nghiệp.

Về đào tạo trình độ thạc sĩ, từ năm 1993, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo bậc cao học. Hiện trường đang đào tạo 8 ngành trình độ thạc sĩ: Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Hóa phân tích, Sinh thái học, Sinh học thực nghiệm, Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và Quản trị kinh doanh. Tính đến nay, sau 28 năm đào tạo bậc thạc sĩ với các ngành học trên, đã có hơn 1.000 thạc sĩ đã tốt nghiệp.

Về đào tạo trình độ tiến sĩ, ngày 14/7/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 174/2005/QĐ-TTg, về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho trường Đại học Đà Lạt. Năm 2006, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Toán giải tích. Đến năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao nhiệm vụ cho phép Trường đào tạo thêm 4 chuyên ngành trình độ tiến sĩ: Vật lý kỹ thuật, Hóa phân tích, Sinh thái học, Lịch sử Việt Nam. Tiếp đến năm 2016, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sĩ Văn học Việt Nam, nâng tổng số ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của

Trường là 6 chuyên ngành và đã có gần 10 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học vị tiến sĩ.

2.2. Giới thiệu về khoa Ngoại ngữ - đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành

Tổ bộ môn Ngoại Ngữ được thành lập từ năm 1979, là một tổ bộ môn thuộc Trường. Nhiệm vụ chính của Tổ bộ môn là giảng dạy các môn ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các khoa như: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử... Các môn ngoại ngữ được giảng dạy bao gồm tiếng Anh và tiếng Nga.

Năm 1992, khoa Ngoại ngữ được thành lập với các tổ bộ môn và ngành đào tạo là: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung. Riêng ngành tiếng Anh năm này đã tuyển sinh đào tạo và cấp bằng cử nhân.

Hiện nay, khoa Ngoại ngữ có 3 bộ môn: Kỹ năng ngôn ngữ và lý thuyết tiếng; tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh không chuyên. Khoa đang đào tạo 2 chuyên ngành: chuyên ngành Biên phiên dịch và chuyên ngành Du lịch thương mại.

Từ năm 1992 đến nay, khoa Ngoại ngữ đã có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp và đã làm tốt công tác của họ ở các lĩnh vực: giảng dạy tại các trường trung cấp, trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trong và ngoài nước; các cơ sở du lịch, ngoại giao, truyền thông, biên phiên dịch, báo chí, công ty, nhà máy... Theo khảo sát 2 năm gần đây nhất, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của Khoa có việc làm đạt trên 90%.

Đội ngũ giảng viên của Khoa không ngừng được củng cố và nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Cho đến nay, cán bộ giảng dạy của khoa Ngoại ngữ có trình độ sau đại học trên 95%, trong đó có: 2 phó giáo sư, 3 tiến sĩ và hàng chục thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của khoa hầu hết đều tốt nghiệp từ các trường đại học trên thế giới như: Anh, Hoa Kỳ, Úc, Đài Loan, Newzealand, Canada...